

Midas PR คว้รางวัล บริษัทประชาสัมพันธ์ยอด เยี่ยมที่สุดในกรุงเทพฯ



กรุงเทพฯ มกราคม, 2563 – มิด้ส ฟือาร์ กรุ๊ป บริษัทฟือาร์แถวหน้าใจกลางกรุงเทพฯ ด้รับรางวัล “บริษัทประชาสัมพันธ์ยอดเยี่ยม” หรือ “Best PR Agency” จากงานประกาศผลรางวัลอันทรงเกียรติ Golden Globe Tigers Award

รางวัลนี้ถูกจัดจําในฐานะเป็นรางวัลที่จะมอบให้กับองค์กรที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง และเป็นผู้นำแห่งอนาคต ทั้งในงานด้านการตลาด การสร้างแบรนด์ การดำเนินงานองค์กรร่วมรับผิดชอบต่อสังคม นวัตกรรมทางสังคม และงานภาควิชาการต่างๆ ในหลากหลายอุตสาหกรรม ซึ่งถือเป็นรางวัลสำหรับองค์กร และบุคลากรที่มีความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในการพัฒนาเพื่อหาแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

และกลยุทธ์นวัตกรรมต่างๆที่ตอบโจทย์องค์กรอย่างแท้จริง ผู้ชนะรางวัลที่โดดเด่นอื่น ๆ จากประเทศไทย ได้แก่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร บริษัท ชิกน่่าประกันภัย ธนาคารไทยพาณิชย์ และมหาวิทยาลัยมหิดล

“บริษัทประชาสัมพันธ์ยอดเยี่ยม” ที่ทาง บริษัท มิด้ส ฟือาร์ ด้รับนี้ เป็นรางวัลที่ถูกจัดอยู่ในหมวดความเป็นเลิศด้านการเป็นผู้นำในการสร้างแบรนด์ และการตลาด

รางวัลนี้สะท้อนให้ตระหนักถึงความเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ของ มิด้ส ฟือาร์ ซึ่งเป็นองค์กรที่มีจิตวิญญาณในการนำมาซึ่งความสำเร็จอย่างเต็มเปี่ยม รวมถึงการปฏิบัติงานที่มีความโดดเด่นอย่างมืออาชีพ

และเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมสร้างรากฐานให้กับเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย

รางวัลนี้ถูกมอบโดย ดร. ทริกา ชันการ์ ประธานกรรมการบริษัท Indira Group of Institutes ณ

พิธีมอบรางวัล เธอได้กล่าวว่า “ความรัก ความเอาใจใส่ ความสดใสรุ่งเรือง และการมองโลกในแง่ดี

สิ่งเหล่านี้ไร้ตัวตน แต่เราสามารถพบเจอได้เสมอ ดิฉันเชื่อว่าสิ่งที่ดิฉันได้กล่าวถึงข้างต้น

คือการแสดงให้เห็นถึงความเป็นมนุษยชาติส่งต่อผ่านมนุษย์ในวงกว้าง

และการจัดพิธีเฉลิมฉลองเช่นนี้เอง ก็เป็นหนึ่งสิ่งที่จะส่งความห่วงใย และกำลังใจไปทั่วโลก!”

ทั้งนี้มิใช่ครั้งแรกที่ มิตัส พีอาร์ ได้รับเลือกให้เป็นบริษัทประชาสัมพันธ์ที่ดีที่สุดในประเทศไทย

เพราะทางองค์กรเคยได้รับรางวัล บริษัทประชาสัมพันธ์ยอดเยี่ยมในประเทศ ซึ่งจัดโดย CMO Asia เมื่อปี

2561 และโดย Global Business Insight Awards ในปี 2562 นอกจากนี้ มิตัส พีอาร์

ยังมีความภาคภูมิใจกับรางวัลที่ลูกค้าได้รับ โดยผ่านการช่วยเหลือดูแลจากทางบริษัทด้วย

ส่วนหนึ่งในกลยุทธ์ของทางบริษัทประชาสัมพันธ์ของเรา คือการสร้างแรงจูงใจให้กับลูกค้า

ในการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี และต่อยอดความน่าเชื่อถือขององค์กร

“ดิฉันรู้สึกซาบซึ้ง และยินดีเป็นอย่างมาก ต้องขอขอบคุณผู้ร่วมงานทุกคนในทีมของดิฉัน

ที่ทำให้บริษัทได้รับรางวัลนี้ และดิฉันขอขอบคุณสำหรับ

รางวัลบริษัทประชาสัมพันธ์ยอดเยี่ยมในกรุงเทพมหานครนี้อีกครั้งด้วย” คาริน โลहितนาวิ กล่าว และเสริมอีกว่า

“เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมงานการประกาศผลรางวัล Golden Globe Tigers Awards กับ ดร.

บาเทีย และ ดร. ทริกา ในครั้งนี้ ดิฉันยังมีความยินดีต่อแบรนด์ยอดเยี่ยมอื่นๆในกรุงเทพฯ อาทิ บริษัท

เจริญโภคภัณฑ์อาหาร โรงแรม โรสวูด กรุงเทพฯ ธนาคารไทยพาณิชย์ และอื่นๆ

มิตัส พีอาร์ เป็นสมาชิกของ PROI Worldwide ซึ่งเป็นหุ้นส่วนหน่วยงานรวบรวมบริษัทประชาสัมพันธ์

แบบบูรณาการอิสระรายใหญ่ที่สุดของโลก โดยมีบริษัท มิตัส พีอาร์

เป็นสมาชิกบริษัทเดียวจากประเทศไทย

ทำให้ได้มีโอกาสในการทำงานกับโครงการต่างๆที่หลากหลายในระดับนานาชาติ

นอกจากนี้ทีมของเรายังคงทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้า

เพื่อช่วยในการวางแผนและดำเนินโครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ต่างๆในประเทศไทยและต่างประเทศด้

วย

เกี่ยวกับ มิตัส พีอาร์ กรุ๊ป

มิตัส พีอาร์ กรุ๊ป ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2550

โดยมีชื่อเสียงในด้านบริการการสื่อสารและประชาสัมพันธ์แก่ธุรกิจในประเทศไทย

บริษัทมีความเชี่ยวชาญทั้งในด้านการประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการ การประชาสัมพันธ์ระบบดิจิทัล

การวางแผนสื่อ การตลาดผ่านโซเชียลมีเดีย การพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์ และการจัดการอีเว้นท์

ตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน

มิดัสได้ทำงานร่วมกับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศในหลายสาขาธุรกิจ ซึ่งรวมถึงธุรกิจเทคโนโลยี โรงแรม รีสอร์ท แพคเกจจิ้ง ร้านค้าออนไลน์ การเงิน และสินค้าอุปโภคบริโภค โดยมีทีมงานมืออาชีพใน 8 เชื้อชาติและใช้ภาษาสื่อสาร 12 ภาษา ซึ่งแต่ละคนมีภูมิหลังการทำงานและความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย ทำให้มิดัสสามารถประสบความสำเร็จในเป้าหมายต่างๆ ได้อย่างครอบคลุม

และนี่คือเหตุผลที่นำความสำเร็จมาสู่ฟิวเจอร์เจเนซิสในโลกของการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารที่มีความต้องการเพิ่มสูงขึ้น ดังเช่นทุกวันนี้

ติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:

มิดัส คอมมิวนิเคชัน อินเตอร์เนชันแนล

รักษิณา มุติกุลโจนส์

โทร: 080-304-8870

อีเมล: ruksina@midas-pr.com

เว็บไซต์: www.midas-pr.com